



# หนังสือพิมพ์ ล้านนา

สสพ.ของประชาชนโดยประชาชน และเพื่อประชาชน

ปีที่ 11 ฉบับที่ 53 ประจำ 25 ก.ค.-24 ก.ค. พ.ศ. 2550 ราคา 10 บาท

## การเรียนเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราเห็นโอกาส การศึกษาทำให้เรารู้จักคิด และมองเห็นโอกาสที่ดี

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิ.ย.50ที่ผ่านมา มีการให้โอวาทในการ  
ปฐมนิเทศนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจาก 6 สาขาวิชา ณ อาคาร  
เรียน C2 มฟล. โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัย  
แม่ฟ้าหลวง ได้กล่าวให้โอวาทว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตต้องรักษา  
กฎเกณฑ์สถานศึกษาในเรื่องของการตรงต่อเวลา มีคำกล่าวที่ว่า ทำ  
อะไรตามใจคือไทยแท้ เราต้องเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องการตรงต่อเวลา  
ต้องมีวินัย การเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่  
ฟ้าหลวงเป็นอีกมิติหนึ่งในการเรียน ตอนเราเริ่มเรียนชั้นแรกตั้งแต่ชั้น  
อนุบาล มีผู้ปกครองคอยดูแล พอขึ้นชั้นประถมก็ต้องรับ-ส่ง ชั้น  
มัธยมก็ยังมีคนคอยดูแล แต่พอถึงระดับชั้นมหาวิทยาลัย ต้องดูแล  
ตัวเองแต่ก็ยังมีความจำเป็นกับ ส่วนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  
นั้นต้องดูแลตัวเองแล้ว เหมือนนกที่ต้องออกไปหาอาหาร อย่าคิดว่า  
อาจารย์จะบอกให้ท่องจำหรือป้อนให้ เราต้องตั้งสติให้มากที่สุด  
เพราะอาจารย์ให้เพียงแต่แนวคิด แต่ทุกคนก็ต้องเรียนรู้เอง ต้องหา  
ความรู้ด้วยตนเอง ต้องไขว่คว้า ค้นคว้า แสวงหา อธิการบดียังได้  
กล่าวอีกว่า "เพราะฉะนั้นการเรียนนั้นเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราเห็น  
โอกาส การศึกษาทำให้เรารู้จักคิด และมองเห็นโอกาสที่ดี วิชาต่างๆ  
ที่เราเรียนมาตั้งแต่เล็ก หลายคนเห็นว่าไม่ได้นำมาใช้ แต่เราไม่รู้ว่า  
เรานำมาใช้โดยไม่รู้ตัว เช่น วิชาพีชคณิต เรขาคณิต ทำให้เรารู้และ  
มองเห็นว่าสิ่งไหนเป็นสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม มีมุมมีฉาก และรู้จักคิด  
เลขเป็น บวกลบเลขเป็น เวลาไปซื้อของ การพูดคุยกับผู้อื่นก็คือ  
วิชาสังคมศาสตร์ ดังนั้นการเรียนรู้นั้นทำให้เราฉลาดเพราะมีคนชี้ทางให้  
มีการได้สัมพันธ์กับผู้คน ทุกคนที่มาเรียน มาหาโอกาสและหาความ



ก้าวหน้าในชีวิต แต่ว่าจะได้รับผลมากน้อยเพียงใดอยู่ที่ตัวของทุก  
คนเอง ไม่อยากให้เรียนเพื่อนำไปปรับวุฒิเท่านั้น แต่เรียนเพื่อมอง  
เห็นโอกาสเพื่อเพิ่มพูนให้กับตัวเองมากที่สุด เปรียบเหมือนกับจาก  
จับกังที่มองเห็นโอกาสกลายเป็นนายธนาคาร เป็นต้น อธิการบดี ได้  
กล่าวทิ้งท้ายมีใจความว่า " ในโอกาสที่ตนเป็นครูจึงอยากเห็นศิษย์  
มีความก้าวหน้า การมีวินัยในตัวเอง การมีระเบียบวินัยในห้องเรียน  
โดยเฉพาะเรื่องการแต่งกายต้องเรียบร้อยถือเป็นการเคารพอาจารย์  
เคารพสถานที่ การตรงต่อเวลา การทำตัวเป็นตัวอย่างให้นักศึกษา  
ระดับปริญญาตรี การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทำให้เรารู้  
จักผู้คนมากขึ้น สร้างความสัมพันธ์กับรุ่นพี่รุ่นน้อง ชักนำกันมาเจอ  
พูดคุย สร้างโอกาส มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นถือเป็น WIN-WIN ด้วยกัน  
ทุกฝ่าย การเรียนระดับบัณฑิตศึกษานั้นเริ่มต้นมันยากแต่เมื่อจบแล้ว  
มองย้อนหลังกลับมาแล้วมันมีความสุข.